



Sóc Trăng, ngày 26 tháng 8 năm 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

về việc cán bộ lãnh đạo đi xe công vụ dự đám giỗ

Trước những thông tin của báo chí và dư luận xã hội về việc một số cán bộ lãnh đạo huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đi dự đám giỗ tại nhà Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng bằng xe công vụ. Thường trực Tỉnh ủy đã nhanh chóng chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy xác minh, làm rõ thông tin nêu trên; các đồng chí có sử dụng xe viết bản tường trình về sự việc báo chí và dư luận nêu ra. Chiều ngày 26/8/2020 Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan để xem xét làm rõ vấn đề này; qua nghe báo cáo và thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy thông tin như sau:

1. Đồng chí Trương Vũ Phương, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Hồ Văn Bi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thạnh trị sử dụng xe công mang biển số 83A - 004.50 đi dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; đồng chí Sơn Sương, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh trị sử dụng xe mang biển số 83A - 0332 đi công tác cùng Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại huyện Thạnh Trị. Kết thúc Hội nghị và công tác giám sát, trên đường trở về các đồng chí dự đám giỗ tại nhà riêng của mẹ đồng chí Trần Ngọc Tuấn (tại ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), khi dự đám giỗ xong các đồng chí này tự đi mô tô về.

Việc sử dụng xe công đi dự hội nghị và đi công tác thuận đường về đến dự đám giỗ của các đồng chí Trương Vũ Phương, Hồ Văn Bi và Sơn Sương là không vi phạm quy định của Chính phủ về sử dụng xe công, nên không đặt vấn đề kiểm điểm, xử lý kỷ luật, nhưng cần rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc, triệt để quy định của pháp luật.

2. Thường trực Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn quan tâm theo dõi và kịp thời thông tin, góp ý, nhằm giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng